



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๑๗

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/ ๒๒ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) จำนวน ๑ กระบวนงานบนเว็บไซต์ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตามที่ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) คะแนนที่ ๕ โดยเจ้าภาพกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามเกณฑ์กำหนดให้มีการปรับปรุงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) ที่สอดคล้องกับการประเมินผลการควบคุมภายใน และผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินการปรับปรุงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับการประเมินผลการควบคุมภายในส่วนของภารกิจ โครงสร้างของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมปรับโครงสร้างของกลุ่มงานเพิ่มขึ้นมา ๑ กลุ่มงานคือกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสาธารณสุขและภัยสุขภาพ เพื่อรองรับและพร้อมตอบสนองต่อสถานะวิกฤติ ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมขึ้นมาโดยเฉพาะคือ กระบวนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ รายละเอียดการปรับเป็นข้อมูลผู้รับผิดชอบให้ตรงกับกลุ่มงานปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติบนเว็บไซต์ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อไปด้วยจะเป็นพระคุณ

(นางสาวรุจิรา ไชยดั่ง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

อนุมัติ

(นางนภพรณ นันทพงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ : รายละเอียดโดยสรุปข้อมูลการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)
จำนวน ๑ กระบวนการและเอกสารแนบ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

- กระบวนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการปรับปรุงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) โดยได้ปรับปรุงประเด็นที่เกี่ยวข้องภารกิจ โครงสร้างของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมปรับโครงสร้างของกลุ่มงานเพิ่มขึ้นมา 1 กลุ่มงาน คือกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสาธารณสุขภัยและภัยสุขภาพ เพื่อรองรับและพร้อมตอบสนองต่อสภาวะวิกฤติ ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมขึ้นมาโดยเฉพาะ คือ กระบวนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ รายละเอียดการปรับเป็นข้อมูลผู้รับผิดชอบให้ตรงกับกลุ่มงานปัจจุบัน

Link ภายนอก

https://env.anamai.moph.go.th/th/ic65/download?id=88791&mid=36445&mkey=m_document&lang=th&did=26925